

# Giữ vững ổn định và phát triển trên khu vực biên giới biển của tỉnh

Năm 2017, Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Cùng với BDBP cả nước, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tạo chuyển biến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày biên phòng toàn dân, 59 năm ngày truyền thống BDBP (3/3/1959 - 3/3/2018).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BDBP, cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề "Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng" gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác đối với BDBP", nhằm xây dựng quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp đã đề ra.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, BDBP tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Trong năm, đơn vị đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 14 xã, thị trấn ven biển, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hội cựu chiến binh các huyện tổ chức 311 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo đến hơn 6.000 lượt người; 11 buổi/4.036 lượt người nghe về phòng, chống tác hại và hiểm họa ma túy, tội phạm buôn bán người... Cấp phát hơn 9.300 tờ gấp, tờ rơi và áp phích có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức 103 lượt tuyên truyền đối ngoại cho 273 người nước ngoài làm ăn trên khu vực biên giới biển. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các hoạt động tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 đối tượng với



Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh tặng quà gia đình chính sách tại địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh.

số tiền hơn 35 triệu đồng; chăm sóc, phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn và đỡ đầu 22 học sinh nghèo vượt khó. Thực hiện chiến dịch hay làm sạch biển, đã tổ chức 7 ngày/500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thu gom rác thải tại khu vực bãi biển...

Cùng với đó, cơ quan, đơn vị BDBP tỉnh duy trì nghiêm chỉnh độ trực sẵn sàng chiến đấu, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến theo quy định; đã tổ chức tốt cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hải cấp có một phần thực binh và điển tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biển huyện Thái Thụy. BDBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên bộ được 979 lượt/3.572km/2.677 lượt cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, tuần tra trên biển, cửa sông 112 lượt/614 hải lý/510 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm soát được 2.555 lượt phương tiện/11.823 lượt người; đã phát hiện và xua đuổi hàng chục vụ tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản trái phép.

Về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, BDBP tỉnh đã chủ

động nắm chắc tình hình địa bàn, thu thập được 723 nguồn tin, xây dựng gần 40 kế hoạch nghiệp vụ. Trong đó, lập hồ sơ quản lý gần 100 đối tượng nghiệp vụ, 13 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị đẩy về; xác lập 2 chuyên án, 8 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 8 vụ/15 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính 37 vụ/91 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 400 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền, vận động 10 công dân tự nguyện giao nộp 5 súng tự chế, 80 viên đạn, 0,2kg mìn tự chế, gần 20kg pháo các loại và nhiều công cụ tự chế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa BDBP tỉnh và các lực lượng chức năng có liên quan đã góp phần ngăn chặn kịp thời, hiệu quả hoạt động tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại trong những tháng cuối năm 2017.

Chủ động, tích cực trong tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, BDBP tỉnh đã kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp được 4.326 lượt phương tiện/12.245 lượt lao động; tuyên truyền, kêu gọi, cưỡng chế 3.497 lượt người ở trên các chòi ngao vào bờ; huy động 41 lượt

phương tiện với 625 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; đồng thời, huy động lực lượng giúp nhân dân thu hoạch 11,5ha lúa mùa; tổ chức cứu nạn 4 vụ/15 lao động...

Năm 2018, vấn đề bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại biên phòng; tham gia củng cố các cơ sở chính trị, tiếp tục tổ chức tốt phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với củng cố, nhân rộng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo; đẩy mạnh các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ

chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh theo đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương phát triển kinh tế ven biển của tỉnh.

Ba là, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng tới kỷ niệm 30 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và 60 năm ngày truyền thống BDBP (3/3/1959 - 3/3/2019). Trong đó, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày biên phòng toàn dân; biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của BDBP tỉnh...; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tốt cuộc thi "Tìm hiểu về biên giới và BDBP" chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BDBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ BDBP "vừa hồng, vừa chuyên"; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng biên phòng tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị đạt huấn luyện khá trở lên.

Năm là, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện trong mọi tình huống. Trong đó, tích cực tham gia phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn bán, gian lận thương mại trên biển, trên đất liền; đồng thời, đấu tranh với các loại tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và khai thác tài nguyên tận diệt trên biển.

Sáu là, đẩy mạnh công tác phong trào thi đua quyết thắng trong BDBP và phong trào thi đua BDBP làm theo lời Bác dạy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác biên phòng mà Đảng ủy BDBP tỉnh đã đề ra.

Đại tá NGUYỄN VĂN THUY (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh)

# THANH NIÊN THÀNH PHỐ Sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Hiện nay, 170 thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Bình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2018 đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và đang háo hức chờ ngày tòng quân.

Những ngày sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại các xã, phường trên địa bàn thành phố đều tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống, giao lưu giữa quân nhân hoàn thành NVQS và nam công dân trúng tuyển NVQS. Trong suy nghĩ của mỗi tân binh, những ngày này thật nhiều cảm xúc, vừa vui tươi vừa hào hứng mong đợi được khoác lên mình màu xanh áo lính, để được phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống của quê hương. Thanh niên Phan Ngô Thanh, sinh năm 1999, thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính bậc bạch: Được khoác lên mình bộ quân phục là mơ ước từ nhỏ của em. Tham gia NVQS không chỉ là nguyện vọng của bản thân mà cả gia đình đều ủng hộ. Lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Hà Nội và có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại môi trường nông động, mức thu nhập khá cao tại thủ đô nhưng em vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Kiên chia sẻ: Nói tiếp truyền thống gia đình từ ông đến bố mẹ đều tham gia quân ngũ nên dù có công việc và cuộc sống tương đối ổn định em vẫn mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội. Em tin rằng, những kiến thức sau 4 năm học đại học và 2 năm trải nghiệm thực tiễn sẽ giúp ích cho bản thân khi thực hiện NVQS. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Đối với gia đình chị Lương Thị Cầu, mẹ tân binh Nguyễn Đức Trung, thôn Nam Hưng, xã Vũ Lạc thì tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay vui hơn, đậm ấm hơn vì anh em, bạn bè, người thân đến chúc tết và chia tay, tiễn Trung lên đường nhập ngũ. Chị Cầu cho biết: Sau khi cháu học

tin, được học tập, rèn luyện trong quân đội, khi trở về cháu sẽ trưởng thành hơn, là công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tuyển quân của thành phố, Thượng tá Lại Nam Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: Chất lượng tuyển quân năm nay có khá hơn các năm trước, nhất là về sức khỏe cũng như trình độ văn hóa. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của thanh niên, nhận thức về bảo vệ Tổ quốc tốt thể hiện qua số thanh niên viết đơn tình nguyện khá cao. Trong đó, trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm trên 23%; 112 công dân viết đơn tình nguyện, chiếm 62,9%. Đến nay, 100% thanh niên trúng tuyển NVQS đã nhận lệnh gọi nhập ngũ. Sau khi phát lệnh, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, các xã, phường đã làm tốt công tác quản lý, thăm hỏi động viên thanh niên và



Thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của tuổi trẻ. Sau khi học xong lớp 12, em xác định mình sẽ tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Chúng tôi rất tự hào khi cháu trúng tuyển NVQS đợt này. Gia đình luôn động viên cháu an tâm lên đường nhập ngũ và cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi

xong lớp 12, dù chỉ có mình cháu là con trai nhưng gia đình luôn ủng hộ cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chúng tôi rất tự hào khi cháu trúng tuyển NVQS đợt này. Gia đình luôn động viên cháu an tâm lên đường nhập ngũ và cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi

gia đình để thanh niên an tâm tu dưỡng, xác định tư tưởng, xác định tư tưởng của mình. Chúng tôi tin tưởng thành phố sẽ có một mùa tuyển quân thắng lợi. Hiện thành phố đang tích cực chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2018, bảo đảm cho ngày lên đường nhập ngũ của từng đội địa phương thực sự là ngày hội của toàn dân.

MINH NGUYỄN

Chúng tôi đến thăm Trạm Y tế xã Minh Lăng vào một ngày cuối tuần đầu năm mới. Trong khi nhiều người còn đang du xuân thì tại Trạm, các y bác sĩ đã bận rộn, miệt mài với công tác khám chữa bệnh. Bà Phạm Thị Nhung, 79 tuổi, thôn Sứ Hạng cho biết: Tôi bị huyết áp cao và thoái hóa khớp gối, lại sống một mình nên việc đi khám, điều trị bệnh ở các bệnh viện xa rất khó khăn. Công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho tôi chủ yếu nhờ vào các y bác sĩ tại Trạm Y tế xã. Khi khám tại Trạm, khi trời mưa phùn, gió rét, đêm hôm đột xuất thì các y bác sĩ vào tận nhà để điều trị bệnh cho tôi, đến nay sức khỏe của tôi khá ổn định. Các y bác sĩ của Trạm lúc nào cũng ân cần, lo lắng, hướng dẫn tôi giữ gìn sức khỏe khiến tôi rất cảm động.

# Điểm sáng y tế cơ sở

Chẩn đoán, xử lý nhanh để chuyển tuyến kịp thời, cứu sống bệnh nhân trong ca bệnh khó; thu hút người dân đến khám chữa bệnh ngày càng đông; tình thần thái độ phục vụ của y bác sĩ luôn tận tình, cởi mở... là những điểm nổi bật của Trạm Y tế xã Minh Lăng (Vũ Thu) trở thành điểm sáng y tế cơ sở của tỉnh, huyện nhiều năm qua.

của nhân dân địa phương được nâng cao rõ rệt, vì vậy đòi hỏi ngày càng cao về công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó Trạm chỉ có 8 cán bộ y tế với 2 bác sĩ, 6 y sĩ, nữ hộ sinh, dược sĩ; nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Trạm hàng năm rất eo hẹp, số lượng thuốc cấp theo khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn hạn chế, gây khó khăn lớn cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vượt qua khó khăn, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hàng năm, Trạm Y tế xã lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng, quý; những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần

bản dân cư cụ thể, trong đó lãnh đạo Trạm đảm nhận địa bàn xa, khó khăn hơn. Ngoài động viên các y sĩ, nữ hộ sinh trẻ của Trạm hướng chuyển tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, Trạm chỉ đạo các bác sĩ, cán bộ dầy dặn kinh nghiệm thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đồng nghiệp trẻ theo tinh thần "cầm tay chỉ việc". Nhờ đó, đến nay đội ngũ y bác sĩ của Trạm có chuyên môn khá đồng đều, chắc tay, tạo niềm tin, thu hút đông đảo nhân dân đến khám chữa bệnh. "Tháng 3/2014 có 1 sản phụ 39 tuổi sinh con tại Trạm Y tế xã, sau đó bị băng huyết. Khi đó, sản phụ trong tình trạng hôn mê, tìm tòi toàn thân, mạch nhỏ, khó

bắt, không đo được huyết áp, máu âm đạo ra nhiều. Tiên lượng tình trạng bệnh nhân nguy kịch, cần phẫu thuật và truyền máu gấp. Tại Trạm không thể đủ điều kiện nhân lực và phương tiện, kỹ thuật, máu để cấp cứu bệnh nhân nhưng nếu chuyển tuyến sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Chúng tôi phân tích tình hình và ngay lập tức gọi chi viện của Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản tỉnh xuống Trạm trực tiếp xử lý ca cấp cứu. Nhờ xử lý kỹ thuật giỏi, kịp thời của các bác sĩ tuyến trên và một phần nhờ do chúng tôi đã xử lý nhanh, đúng chuyên môn, bệnh nhân được cứu sống trong niềm

hạnh phúc vô bờ" - bác sĩ Vũ Thị Nga chia sẻ một kỷ niệm trong hoạt động cấp cứu ở tuyến y tế cơ sở.

Cùng với công tác khám, điều trị tại Trạm, Trạm Y tế xã Minh Lăng còn quan tâm xây dựng, duy trì đội ngũ y tế thôn, xóm với 14 nhân viên có trình độ sơ cấp trở lên ở 7/7 thôn, tạo thành mạng lưới thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền phòng, chống các loại dịch bệnh, triển khai các chương trình y tế đến người dân. Xác định chăm sóc sức khỏe người dân vùng nông thôn thực chất là chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó phòng bệnh là chính, Trạm chủ động tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, chú trọng các bệnh giao mùa như cúm, dịch tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết; tư vấn sức khỏe sinh sản; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Đồng thời, tuyên truyền, vận động hộ dân sử dụng nước sạch; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa chương trình chăn nuôi ra xa nhà, giữ gìn môi trường nông thôn sạch sẽ.

Đặc biệt, năm 2017, được địa phương quan tâm đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, đến nay Trạm Y tế xã bảo đảm đủ phòng chức năng và có các trang thiết bị phụ trợ như máy xét nghiệm tiểu đường, khí dung, dự kiến sẽ có phòng khám răng vào năm 2018, góp phần tạo thuận lợi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

nhân dân. Năm 2017, Trạm làm tốt công tác sơ cấp cứu bệnh nhân, chuyển tuyến kịp thời, khám và điều trị cho 11.347 lượt bệnh nhân; tổ chức tiêm chủng cho 97,5% trẻ em dưới 1 tuổi và 100% phụ nữ có thai tiêm phòng uốn ván; 100% trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi được uống vitamin A; nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh lên 78%, 100% hộ dân

sử dụng nước sạch; 80,4% số cặp vợ chồng sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm 0,7% so với năm 2016; địa bàn xã không có dịch bệnh phát sinh.

Trạm Y tế xã Minh Lăng giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn II, nhiều năm qua là điểm sáng của tỉnh, huyện về y tế cơ sở.

QUYNH LƯU



Trạm Y tế xã Minh Lăng ngày càng thu hút đông đảo nhân dân đến khám, điều trị bệnh.